

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัย  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 2563  
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังชัย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ/หมายเหตุ
1	นายมนัส แก้วจันทร์	ประธานสภาเทศบาลตำบลวังชัย	มนัส แก้วจันทร์
2	นางสมจิตร์ พิณีจมนตรี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย	สมจิตร์ พิณีจมนตรี
3	นายสนอง แสงสุรินทร์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย	สนอง แสงสุรินทร์
4	นายวิษณุ แซ่คู	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย	วิษณุ แซ่คู
5	นายชนะ เย็นสบาย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย	ชนะ เย็นสบาย
6	นายทองดี ศรีอุทา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย	ทองดี ศรีอุทา
7	นางสาวฉัตรธนา ทรวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย	ฉัตรธนา ทรวงศ์
8	นางฉวีวรรณ รัตนปัญญา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย	ฉวีวรรณ รัตนปัญญา
9	นายเอกพล วรแสน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย	เอกพล วรแสน
9	นางจิราวัลย์ ดวงคำรัตน์	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังชัย	จิราวัลย์ ดวงคำรัตน์
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
1	นายชาติ มณีสา	ปลัดเทศบาลตำบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย	ชาติ มณีสา
2	นางเข็มเพชร พูลสงวน	ผู้อำนวยการกองคลัง	เข็มเพชร พูลสงวน
3	นายวราพงษ์ จันดาอ่อน	ผู้อำนวยการกองช่าง	วราพงษ์ จันดาอ่อน
4	นางพัชรี เฟื่องผลา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	พัชรี เฟื่องผลา
5	นางวารณี ปีกกลาง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	วารณี ปีกกลาง
6	นางสุขใจ สิริจวัฒนา	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	สุขใจ สิริจวัฒนา
7	นางสุบรรณ จอมทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สุบรรณ จอมทอง
8	นางสาวจันทิมา เกษมสุข	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	จันทิมา เกษมสุข
9	นางสาวรัศมี กลางหล้า	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	รัศมี กลางหล้า
10	นางสาวณัฐยา บัวทอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ณัฐยา บัวทอง
11	นายกฤษกร สิงมูล	นิติกรปฏิบัติการ	กฤษกร สิงมูล
12	นายชัยฤทธิ์ แสงสว่าง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง
13	นางอรวิรี จำปาจุม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อรวิรี จำปาจุม

14	นายเดชา เพี้ยนสูงเนิน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เดชา เพี้ยนสูงเนิน
15	นางสาววิภาภรณ์ โคตรสงคราม	พนักงานจ้างทั่วไป	วิภาภรณ์ โคตรสงคราม
16	นางสาวชัตติยา ทองเมือง	พนักงานจ้างเหมาบริการ	ชัตติยา ทองเมือง

ขาดประชุม - นางบงกชรัตน์ บัวทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย  
- นายชินวัตร ประคองทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัย

-2-

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางธิดาวลัย ดวงคำรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาลตำบลวังชัย เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันเสร็จแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

นายมนัส แก้วจันทร์ เรียน ปลัดเทศบาลตำบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย  
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพทุกท่าน ตลอดจนท่านหัวหน้าส่วนและผู้ที่เกี่ยวข้องสังเกตการประชุมในวันนี้จะครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังชัย มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัยเข้าประชุมทั้งหมด 9 ท่าน ขาดประชุม 2 ท่าน ก็ถือว่าครบองค์ประชุมครับ ก็ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายมนัส แก้วจันทร์ ระเบียบวาระที่ 1 เป็นเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้ก็จะแจ้งให้ทุก  
ประธานสภาเทศบาล ท่านทราบ ผมก็อยากเรียนให้ท่านสมาชิกทราบนะครับ อย่างที่ท่านทราบกันว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือว่าไวรัสโควิด 19 นะครับ ซึ่งในวันนี้เราก็ถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหรือว่าเป็นการป้องกัน หรือว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกท่านได้สวมหน้ากากอนามัยเข้าประชุมถือว่าปฏิบัติตามระเบียบและก็ขอให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าโรคระบาดเป็นอย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ

### ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563

นายมนัส แก้วจันทร์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังชัย ประชุมกันไปเมื่อ  
ประธานสภาเทศบาล วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมานะครับ เป็นการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย



ทางเทศบาลได้มีการยกเลิกแล้ว ขอความกรุณาท่านปลัดได้อธิบายเรื่องนี้ด้วยนะครับ เรื่องที่ 2 ในขณะที่ก็คงจะเข้าสู่ฤดูฝนตามปกติแล้วฝนก็ลงมาตามฤดูกาลสภาพของธรรมชาติ ซึ่งก็มีพี่น้องที่เป็นเกษตรกรปลูกข้าว ในเขตเทศบาล ตำบลวังชัย แต่ทุก ๆ ปีที่ผ่านมาพวกเราได้รับพันธุ์ข้าวจากเทศบาลตำบลวังชัยโดยตลอด แต่ว่าปีนี้ยังไม่มีพันธุ์ข้าว อยากรเรียนปรึกษาท่านปลัด ท่านปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ในปัจจุบันนี้ว่าท่านมีนโยบายแบบเก่าหรือไม่อย่างไร เรื่องที่ 3 การปลูกป่ารอบบึงห้วยชันตามที่ทางชลประทานมีงบมาลงที่บึงห้วยชันขุดลอกทำให้ป่าไม้ในรอบขอบถนน บึงห้วยชันไม่มีร่มเงา ทางพี่น้องก็อยากจะให้มีพันธุ์ไม้ได้ไปปลูกเสริมไว้เพื่อเป็นร่มเงาเป็นผลเติบโตในอนาคต เป็นมรดกให้ลูกหลานเราได้ชื่นชมการมีป่าไม้อย่างไรเรียนถามท่านปลัดฯ ว่าท่านมีนโยบายหรือว่าพันธุ์ไม้อย่างไรที่จะไปปลูกบึงห้วยชันตามที่ผมได้กล่าวเรียนไว้ ขอขอบคุณครับ

นายมนัส แก้วจันทร์  
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณท่าน สท.ทองดี ศรีอุทา นะครับ ท่านใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนออีก  
หรือไม่เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่าน สท.ฉวีวรรณ รัตนปัญญา ครับ

นางฉวีวรรณ รัตนปัญญา  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เนื่องด้วยร่องระบายน้ำของซอยบ้านแขกอุดตันมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ทาง  
ผอ.กองสาธารณสุขก็ได้ออกไปดูแลแล้วแต่ยังไม่เห็นดำเนินการอะไรเลยคะ และ  
ก็มีหลอดไฟแสงสว่างนะคะที่เคยขอไว้หลายครั้งแล้ว หลอดไฟสว่างซอยแสงจันทร์นะคะ อยากให้เพิ่มอีกสักหนึ่งจุด  
คะ เพราะเดี๋ยวนี้ฟ้าฝนลงไฟก็จะไม่ติดอยู่ 2-3 ที่ จุดที่ 1 ก็จะมีอยู่หน้าบ้านของพี่ศของซอยศรีบุญเรือง จุดที่ 2 ของ  
หน้าบ้านอาจารย์เพ็ญศรี จุดสุดท้ายอยู่ที่เสาโทรศัพท์ซอยสุดแสงจันทร์คะ อยากให้ทางกองช่างลงไปดูให้ด้วยนะคะ  
ขอบคุณคะ

-4-

นายมนัส แก้วจันทร์  
ประธานสภาเทศบาล

ท่านจำได้ทุกขอยเลยนะครับแสดงว่าเอาใจใส่พี่น้องประชาชนได้ดีมากครับ  
เสาโทรศัพท์ข้างบ้านยายแก้วถูกไหมครับ ท่านใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนออีกหรือไม่  
เรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่าน สท.ฉัตรณา ทรวงศ์ ครับ

นางสาวฉัตรณา ทรวงศ์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันอยากจะเรียนปรึกษานะคะ เรื่องของถนนทางธนาคารกรุงศรีซึ่งถนนเส้นนี้  
มันจะมีการสัญจรไปมามากเป็นพิเศษนะคะ และก็จะทำให้รถติดซึ่งแม้ว่าจะให้  
จอดวันคู่วันคี่ก็ยังติดขัดอยู่นะคะเพราะว่าบางคนก็จะจอดเหมือนเดิมนะคะสองข้างทาง เพราะว่าเราไม่มีเจ้าหน้าที่  
ที่จะคอยดูแลหรือว่าคอยจัดระเบียบการจอดรถนะคะ แล้วที่สำคัญดิฉันคอยเสนอไปแล้วว่าน่าจะทำวันเวย์ได้นะคะ  
ว่า เพราะว่าตลาดเทศบาลเรามีทางเข้าหลายที่มากพอสมควร ถ้าเราจัดเป็นวันเวย์ก็จะสะดวกรถก็จะไม่ติดขัดนะคะ  
และเรื่องที่ 2 นะคะ ถนนสุขศิริพูล ถนนเส้นหลักเข้ามาที่ว่าการอำเภอ นะคะ ถนนนะคะดิฉันเคยเสนอว่ามันทำไม่ได้  
ดิฉันทราบว่ามันไม่สามารถทำเป็นลูกระนาดได้น่าจะทำเป็นสัญญาณเตือนว่ามันเป็นเขตชุมชนลดความเร็ว หรือ  
อะไรก็ได้นะคะที่สามารถทำให้คนขับรถได้ชะลอความเร็ว คือบางคนจิตใต้สำนึกมันไม่ค่อยมีนะคะรู้ว่าเป็นถนนก็ขับ  
เลยนะคะ แต่ถ้าเรามีตรงนี้ก็อาจจะสามารถตั้งจิตใต้สำนึกคนเราได้เพราะว่าขับเร็วมาก ขับถนนมีคุณภาพเลยซึ่งถ้าเกิด



นะครับต้องใช้ร่วมกันคงต้องเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นขอแนะนำว่าผมก็วางไว้กับกองสาธารณสุขว่าประมาณปลายเดือนนี้นะครับแต่ก็ต้องหาเงินก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งไว้แต่แรก และในเรื่องของการทำความสะอาดถนนเราได้รับการท้วงติงมาจากผู้ตรวจสอบว่าปัจจุบันที่เราทำมาเรื่อยๆ ในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของการทำจริงมากน้อยแค่ไหน ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าเรื่องนี้ผมเคยคุยกับทางสภาฯ การประชุมผู้นำแล้วก็คุยกับทางประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางเทศบาลฯ มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าไม่ทำโครงการนี้ต่อก็เรื่องด้วย 1.เราทำความสะอาดด้วยเขตหน้าบ้านของเรา เรามองว่าหน้าบ้านใครคนนั้นก็ทำความสะอาดแต่ถ้าถ้าทำไม่ไหวเทศบาลก็ต้องลงไปช่วยอย่างเช่นมันมีฟุตบอลมันมีหญ้าอะไรแบบนี้เราก็เข้าไปช่วยก็ให้แจ้งเทศบาลมาและอีกตัวที่ 2.ในการตรวจรับงานเขาให้ทำตลอดนะครับ ไม่ใช่ว่าวันนี้สะอาดน้อยวันนี้สะอาดมากนะครับไม่ลงไปทำตรงนี้ เพราะฉะนั้นผู้ตรวจสอบเขาบอกแล้วว่าไม่มีที่ไหนทำกันแล้วนะครับก็ยังเหลือเทศบาลตำบลวังชัย เทศบาลใหญ่ๆ ที่เขาทำกันเขาลงตั้งแต่ที่3-ที่4 ทำความสะอาดจริงจัง เขาจริงจังๆ ก็เมตรละ 3 บาท ต่อตารางเมตร อันนั้นคือเทศบาลเมือง เทศบาลนครนะครับ ที่ 2-ที่3 เขาก็ออกมาตรวจแต่ของเราไม่เป็นแบบนี้พอศึกษาดูใกล้ๆ แล้วถึงออกมาท่านก็ทราบดีว่าผมนะครับเพราะว่าจ้างมาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริต ในเรื่องของการตรวจรับงานไม่ได้มาตรฐานบ้าง ผมเลยเรียกแต่ละส่วนมานั่งคุยความเห็นพร้อมต้องกันว่าจะน่าจะเป็นเอกฉันท์ได้แล้ว ผมก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีไม่น่าจะมายุติช่วงผมหรือจนะครับ แต่ว่าทุกคนก็อยากหยุดเท่าที่ผมศึกษาดูทุกคนก็อยากหยุดผมคุยในที่ประชุมสภาฯ ใครจะกล้าไปบอกให้หยุดเพราะว่าคนที่เขาได้รับประจำผมไม่แน่ใจนะครับว่ากลัวเสียคะแนนเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไป ทุกคนก็บอกผมว่าหยุดก็หยุดเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้มันสะอาดเราต้องมานั่งคุยกันใหม่ผมเลยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดู เดือนที่ทำกับเดือนที่ไม่ทำตั้งแต่เมษายนเราไม่ได้ทำผลมันไม่ได้ต่างกันเลยครับ หรือว่าท่านว่าต่างกันท่านก็ให้ข้อมูลผมมาว่ามันต่างกันคนที่เคยทำเขาก็ทำหน้าบ้านเขาเหมือนเดิม ก็ต้องชมเชยคนที่ทำประจำนะครับอันนี้ก็เลยขอยุติด้วยประการที่ว่า 1. ผู้ตรวจสอบเขาติงมา 2.ทางผู้นำชุมชนถ้าไม่ได้ผลก็มีเอกฉันท์ว่าให้ดำเนินการต่อ แล้วก็คนที่เป็นผู้สัญญาเราก็เรียกมานั่งคุยกันเพราะว่าถ้ายกเลิกก็ต้องยกเลิกทั้งหมด ไม่ใช่ว่าซอยนี้มันสกปรกก็ทำยกเลิกก็ยกเลิกทั้งหมดก็เลยสรุปกันว่าถ้าซอยที่มันสกปรกแล้วมันทำให้บ้านเมืองเราดูไม่ดีให้เข้ามาหาเทศบาลและก็โทรมาบอกได้แล้วพวกเขาจะออกไปทำ เพราะว่าผมก็เกรงว่า เพราะปีหนึ่งประมาณ 9 แสน นะครับก็ไม่ใช่น้อย ค่อยว่ากันนะครับในงบประมาณปีหน้าว่าจะอย่างไร แต่ว่าช่วงนี้จนถึงกันยายนี่นะครับ หากท่านว่าซอยไหนที่สกปรกก็แจ้งทางเรา เพราะเรายังมีโครงการ 5 ส. เรายังมีโครงการจิตอาสา เรายังมีเจ้าหน้าที่พอที่จะไปทำได้นะครับ ก็จะมีชุดเคลื่อนที่เร็วของทางกองช่างก็ตัดหญ้านะครับทำความสะอาด มีโครงการตรงนี้หมุนเวียนตลอด เพราะฉะนั้นก็ฝากทางสมาชิกสภาฯ ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ด้วยนะครับ โครงการที่ 2 โครงการปลูกข้าวหน้าบ้านนะครับโดยใช้พันธุ์ข้าวก็เป็นโครงการหนึ่งที่เสี่ยงเหมือนกับเอาข้าวไปแจกให้กับชุมชนและก็มีผลที่ได้คืนมาไม่มี หมายความว่าโครงการที่จะ

เอาโครงการพวกนี้ลงไปเรื่องของการพัฒนาอาชีพมันต้องเป็นกลุ่มอาชีพเสริม หรือมันต้องมีเขาเรียกว่ายากจนและก็อบรมกลุ่มอาชีพนี้ขึ้นมา เพื่อจะตั้งเป็นกองทุนให้พันธุ์ข้าวให้เห็นว่าไม่มีที่ไหนเขาแจกพันธุ์ข้าวกัน ยกเว้นเกษตรกร เพราะฉะนั้นในการพัฒนา อาชีพนี้มันจะซ้ำซ้อนกันที่ผ่านมามีคนนะครับมีหลักฐานมีเอกสารอะไรไหมครับมันสามารถที่จะคืนมาได้ คือ 1.มีการตั้งกลุ่มใหม่ มีกองทุนใหม่ แจกจ่ายไปแล้วมีคืนมาไหม เพราะฉะนั้นโครงการใน

ลักษณะนี้มันก็ต้องวิเคราะห์ว่าเราให้ไปแล้วมีผลสะท้อนคืนมาไหม มันก็จะเหมือนอีกโครงการหนึ่งที่เขาให้มาแบบ เลี้ยงโคกระบือ เพราะฉะนั้นพันธุ์ข้าว โคกระบือก็จะแจกไปเรื่อย ๆ มันก็จะงอกเงยขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่เท่าที่เห็น โครงการพันธุ์ข้าวเราใหม่ไม่แน่ใจเท่าที่ดูว่าเราจะยังเดินต่ออีกไหม เราจะเดินต่อแบบไหนเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นไปได้ ยากที่ผ่านมามีก็ไม่อยากเข้าไปเสี่ยงตรงนั้นเหมือนกัน ทำนองเดียวกันนะครับที่โดยตรวจสอบ เทศบาลหนึ่งอยู่ทาง กระจวนต้งงบประมาณในการซื้อปุ๋ยแจกชุมชน พอตีเขาร้องเรียนไปตรวจสอบมา ไม่มีเอาปุ๋ยไปแจกชุมชนยกเว้นมี การอบรม มีการจัดตั้งกลุ่มดีที่เขาไหวตัวทันแจกปุ๋ยอินทรีย์ ที่อบรมนะครับ ทำเป็นปุ๋ยที่อบรมแจกเป็นถุง ตรงนี้ แม้แต่เกษตรก็ได้แจกฟรีนะครับ แจกฟรีสำหรับคนยากจน แจกให้กับผู้ที่ยากไร้ก็ส่งเสริมการประกอบอาชีพใน ลักษณะเป็นกลุ่มแบบนี้ก็ยังไม่พอไหว เพราะฉะนั้นผมมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องขอไว้ก่อนนะครับ ถ้าบอกว่าการใช้เงินอุดหนุน เงินงบประมาณต้องตั้งมาอย่างน้อยเป็นปีนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือ ต้องมีระเบียบของกลุ่ม มีงบประมาณด้วย เพราะฉะนั้นมาดูแลของเราไม่ได้มีตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำดำเนินการตรงนี้ต่อเราต้องไปเริ่มต้นนับ ใหม่ ว่าเราต้องไปตั้งกลุ่มเข้ามาดำเนินการเหมือนกับอสม. นะครับทำไมเราไปอุดหนุนได้เพราะว่าเขามีกลุ่มมีระเบียบ ของกลุ่ม กรรมการชุมชนเราก็ได้นะครับเรามีระเบียบของคณะกรรมการชุมชนอะไรให้ถูกต้อง เพราะฉะนั้น ส่วนใน เรื่องของปลูกป่ารอบบึงห้วยชันตรงนี้ก็เพิ่งเกิดนะครับ พอตีเราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่แรกนะครับ ถ้าหากมี ผู้บริหารสมัยหน้าหรือว่าจะทำงบประมาณข้างหน้า เราก็ค่อยมาคุยกันนะครับว่าเราจะปลูกแบบไหน ไม่ใช่ต่างคน ต่างปลูก ปลูกใครก็ปลูกได้นะครับและการดูแลรักษามันเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะฉะนั้นแบบแปลนแผนผังตรงนี้เราเคย เสนอขอจัดตั้งเป็นศูนย์กีฬาสวนสาธารณะไปแล้วนะครับ ที่จะปลูกเราก็ค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ อยากจะประชุมตรงนั้นนอกรอบเพราะมันเป็นเรื่องที่จะพัฒนา ผากทำนสมาชิกสภาฯ ท่านประธานสภาฯ ด้วยนะครับ เรานัดกันดูตรงนี้ไม่ใช่ของบ้านวังเก็งที่เดียว มันเป็นเรื่องของเทศบาลทั้งหมด เพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมเราจะปลูกไป แบบไหน ส่วนในเรื่องของที่ประชุมรอบก่อนหน้าที่เราจะดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วจะขอใช้ที่ตรงนี้เป็น วัตถุประสงค์ในการใช้ ของเดิมเป็นการเพื่อการเกษตรซึ่งตรงนั้นก็ใช้น้ำ อย่างหนึ่งมันเป็นเกาะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ท่านสมาชิกเคยถามผมว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วยังจำได้อยู่แต่พอดีในส่วนนี้เราไม่สามารถที่จะประชุมได้เพราะว่า เราติดในเรื่องของไวรัสโควิดยังชะลออยู่ แต่ว่าที่ทราบ ๆ ก็ว่าจะไม่มีปัญหาตรงนี้ในส่วนของการปลูกป่ารอบบึง งบประมาณหน้าหรืองบประมาณนี้ไม่ได้ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับวัสดุการเกษตรในส่วนนี้เลย ถ้าสุดเราก็ไปขอต้นไม้ พันธุ์ไม้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไรหรือจะได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ทำหนังสือไปแล้วนะครับส่วนมากได้มา มันเป็นเรื่องที่ เราไม่ต้องการ เราต้องมานั่งคุยกันว่าเราจะปลูกแบบไหน ปลูกจุดไหนให้มันเป็นร่มเงา จริงๆ แล้วผมว่าจะคุยกับ สมาชิกฯ นอกรอบอยู่นะครับค่อยว่ากันในส่วนนี้แต่ว่าปลูกแน่นอนนะครับท่านสบายใจได้นะครับ ส่วนในเรื่องของ ตลาดวันเวย์วันนั้นผู้กำกับท่านได้มาหากก็ได้ถามท่านอยู่ว่าเป็นไปได้มากแค่ไหน แต่เท่าที่ศึกษาก็ได้คุยถามกับ หลายๆ ฝ่ายนะครับ มีคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเยอะพอสมควรนะครับ เคยเข้าไปถามชุมชนตลาดและสาธารณสุข ผมก็คิดเหมือนท่านนั่นแหละ ว่ามันเป็นไปได้ไหมวันเวย์ตลาดยังแตกเป็นสองส่วนอยู่และเราก็ยังไม่ได้ทำประชาคม นะครับ เพราะการทำวันเวย์มันก็ไปเกี่ยวข้องกับการทางตำรวจด้วยไม่ว่าเราอยากทำ ทำได้เลยเราต้องถามตำรวจ ก่อนว่าตำรวจเขาโอเคไหมก็คือคนที่รับผลกระทบโดยตรงคือตลาด ส่วนมากตลาดเท่าที่ทราบก็มีส่วนที่เห็นด้วยและ ไม่เห็นด้วยนะครับ แต่เราก็ต้องดูว่าจะทำอันนี้ยังไงก็ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ ทางเราทางสภาฯ ว่าเราโอเค ไหมผมก็จะได้เดินหน้าต่อหน้าครับ เพราะว่าผมก็ยังไม่ทำคนเดียวถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะครับที่จะทำวันเวย์เพราะ มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายตัวและกับทางตำรวจด้วยเพราะฉะนั้นคนที่จัดมันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายจราจร นะครับ ถ้าท่านบอกว่ามันโอเคผมก็อยากให้มันเป็นนิติสภาฯ แล้วก็จะได้ออกไปประชาคม

ตลาดด้วยนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ต้องขอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังทำอะไรที่รวมกลุ่มกันไม่ได้ และในส่วนเรื่องของ ถนนमुखिरुणนะครับก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาเหมือนกัน รอบที่แล้ว ผอ.กองช่าง ก็นำทีมตีเส้นจราจรให้ชัดเจนขึ้นและ ก็ต้นไม้ฝั่งทางทิศตะวันออกก็มีการทาสีขาวที่ต้นไม้ของเราที่เราปลูกไว้ในส่วนนี้นะครับ และส่วนของเรื่องลด ความเร็วไม่น่าจะมีปัญหาที่พอที่จะหาป้ายทำได้อยู่แต่ก็ยังคงจะลำบากอยู่นิดหนึ่งนะครับ และที่ทำลูกระนาดก็ไม่ ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่นะครับและสำหรับความเป็นห่วงในเรื่องของการขับขี่เกี่ยวกับรถขยะทุกคันก็พยายามจะ กำชับในเรื่องของเข้าทุกขอยนะครับถึงแม้ไม่มีขยะก็ต้องเข้านะครับและเดี๋ยวก็จะกำชับเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งในเรื่อง การเข้าทุกขอยก็มีโทรมาอยู่ประจำนะครับ ที่ท่านได้ไปเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ ในการร้องขอชนะครับเดี๋ยวนี้เรามีกลุ่ม คณะกรรมการชุมชนซึ่งร้องเข้าไปในตรงนั้นก็จะได้เร็วในเรื่องของไฟได้เลยนะครับว่าวิเคราะห์ดูแล้วมันสามารถ ติดตั้งได้ชนะครับทางกองช่างมีวัสดุอุปกรณ์อยู่แล้วนะครับ ก็ถ้าไฟดับหรือไฟอะไรพวกนี้เราจะวิ่งให้เต็มที่เลยนะครับก็ มีหลายส่วนนะครับ มาอยู่ตรงนี้ก็ผมก็ขอชื่นชมทางกองช่างเวลาไฟดับก็แจ้งมาก็ไปที่ของภูมิภาคเราก็ติดต่อให้ก็ถือ ว่าเร็วชนะครับ เรื่องของไฟเรื่องของถนน ถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกก็ขอให้ชุมชนแจ้งเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับตอนนี้ เราถือว่าร้องผ่านกลุ่มไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ฝากท่านด้วยนะครับไลน์ไปในกลุ่มของชุมชนก็ได้ชนะครับจะได้สะดวกก็ พอสมควรแล้วนะครับกิจกรรมในเรื่องของตรงที่ท่านประธานฯ ครับขอเวทิตั้งนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับ อยากจะคุย เรื่องงบประมาณปี 2564 ผมก็อยากจะประชุมกับสมาชิกสภาฯ นอกกรอบนะครับว่าปีหน้าเราจะมีโครงการอะไรยังไง คงไม่ใช่ผมต้องทำคนเดียวท่านรู้ดีว่าโครงการไหนจะทำอะไรยังไงในเรื่องของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผมไม่ได้คิดคนเดียวนะครับก็ต้องฝากท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาฯ อาจจะไปประชุมกรอบว่าปีหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรคิดว่าปีหน้าโครงการจะเยอะนะครับ เพราะว่าปีนี้เงินกู้ยืมของเราเกือบหมดแล้ว แล้วก็ยังมีโครงการที่เราชะลออย่าง โครงการกวาดถนนที่ผ่านมาเงินก็เหลือ 7-8 แสนนะครับ ผมเลยเช็คดูเงินงบประมาณในส่วนของเงินกู้ที่เราจ่าย หมดแล้วเกือบ 2 ล้านนะครับ ก็เหลือไม่กี่ตัวนะครับ เหลืออยู่ 2 ตัวนะครับเท่าที่เห็นเพราะฉะนั้นผมอยากจะทำ งบประมาณช่วงเดือนมิถุนายน ถ้าเราตกลงกันได้ทางกองช่างก็จะได้เสนอเผื่อว่าอยากมีการให้ทำเสร็จก่อนเดือน กรกฎาคม เรามีเวลาอีก 2 เดือน เราก็จะให้กองช่างได้ตกลงกันผมคงไม่ได้คิดเอาเองนะครับผมก็อยากจะเอาความ คิดเห็นของทางสมาชิกฯ เรามานั่งคุยกันว่าเราจะเอาโครงการอะไรบ้าง ก็ขอเป็นสักขีพยาน เดือนมิถุนายน ท่าน ประธานว่างเราก็มาคุยกันแบบพี่น้องเป็นกันเองนะครับและจะได้ทำงบประมาณของปี 2564 นะครับซึ่งท่านก็จะได้ ทำแน่นอน ไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ จริงๆ แล้วแผนออกไปแล้วก็คงไม่ได้ชนะครับเพราะว่าติดโควิด เพราะว่าเดี๋ยวนี้ เราได้คณะกรรมการ กกต.ไปแล้ว 3 ท่านนะครับ ก็ได้ท่านอาจารย์ปรีชา ท่านผู้กำกับ ท่าน ป.ใหญ่ และก็มีคนที่ 4 นะครับก็ถือว่าส่งไปแล้วยังไงก็ต้องอนุมัติตามนี้ ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าผู้กำกับไม่ย้ายก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เป็น กกต.ในเทศบาลเพราะท่านอาจารย์ปรีชาก็อยู่ในพื้นที่ ส่วนแบ่งเขตก็ได้ส่งไป 4 แบบนะครับ คาดว่าจะแบบ 1-2 เท่านั้น น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาส่งไป 4 แบบ ส่วน กกต.จะเลือกเอาแบบไหนผมว่าเรารู้สึกอยู่ในใจ อยู่แล้วนะครับ ถ้าแบบเดิมที่เราเคยมีกับแบบ 4 ที่เราทำเข้าไปเพิ่มมันคงจะยากอยู่ อันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับก็บอก ท่านว่าประมาณนั้นนะครับ ถ้าท่านมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมเรียนเชิญครับ

นายมนัส แก้วจันทร์

ขอบคุณท่านปลัด ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ จริงๆ แบบไหนก็ไม่สำคัญ

ประธานสภาเทศบาล

มากมายนะครับ ผ้าถ้ายี่ห้อดีอยู่ไหนใครก็ไปหาซื้อชนะครับ ตลาดนัดกับห้างใครก็ไป ซื้อถ้ายี่ห้อดีจะอย่างไรก็ตามซื้อชนะครับ ถ้าใส่มาแล้วใส่ 3-4 วันเอวยืดคนก็ไม่ อยากไปซื้อใส่อีกนะครับ และจะแบ่งยังไงก็ถือว่าพวกเราทำดีทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับ ก็เป็นประชาชนตัดสินใจ



เหมือนเดิมนะครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมท่านปลัดเทศบาลฯ นิดนึงนะครับ ก็ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นหรือจะเป็นข้อมูลเรื่องแรกนะครับ ผมเรียนท่านแบบนี้พอดีมีกรณีที่เขาโทรมาที่รถกู้ชีพสักประมาณ 4-5 ทุ่ม แล้วเขาบอกว่าสายโดนตัดผมเลยว่าคุณติผมโทรมาก็ไม่เคยมีปัญหา เขาก็ไปทุกครั้งที่ผมเรียนท่านในเบื้องต้นนะครับเป็นข้อมูล

-8-

แต่ไม่ทราบว่าด้วยเหตุอะไรอาจจะสายโทรศัพท์โดนฟ้าผ่าจากอะไรผมก็ไม่ทราบผมก็พูดให้พวกเราไปในทางที่ดีกับว่าคุณติผมหรือใครโทรมาก็ไม่เคยพลาดสักทีสำหรับกู้ชีพเทศบาลตำบลวังชัย แต่วันนั้นก็ไม่ได้เกิดจากอะไร มีเหตุสุดวิสัยจริงๆ นะครับ เรื่องที่ 2 นะครับเรื่องของคุณติผมอันนี้เป็นประเด็นก็คือว่าคนอยากได้ก็อยากได้ คนไม่อยากจะได้อีกก็ไม่ได้บางคนท่านเชื่อไหมครับว่าเอาออกหนีจากหน้าบ้านตัวเอง แต่อยากทิ้งแต่ไม่อยากให้อยู่หน้าบ้านตัวเองโลกก็ได้ก็ตามไปทิ้งเหมือนเดิม แต่ขออยู่หน้าบ้านตัวเองนะครับ นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเป็นข้อมูลให้ท่านทราบ แต่ว่าผมเห็นด้วยกับท่านอย่างหนึ่งกับนโยบายที่จะลดถังขยะท่านสังเกตอย่างหนึ่งไหมครับว่าที่หน้าบ้านสวยๆ ปกติก็อยู่ได้ แต่พอมีถังขยะมันเป็นขยะท่านนี่ก็ออกไหมครับ ปกติมันว่างเปล่าอยู่มันก็อยู่ได้อย่างหน้าบ้านผมก็อยู่ได้แต่พอมีถังขยะมันเป็นขยะ อันนี้ผมเรียนเป็นข้อมูลนะครับคนที่อยากได้ก็อยากได้ คนที่ไม่อยากได้ก็ไม่อยากได้ เรื่องที่ 2 นะครับที่ท่านบอกเรื่องลูกกระนาค อันนี้ก็เป็นปัญหาคนอยากได้ก็อยากได้ คนไม่อยากได้ก็ไม่อยากได้ เพราะผมเรียนท่านไปครั้งหนึ่งแล้วท่านเข้าใจคำว่า เต็ง ไหมครับ บางคนบอกเอาหนีหน่อยอย่างผมไปทางประชาชนิต ต้องขอภัยท่าน สท.สมจิตร พื้นที่ท่าน บางคนบอกมาเอาหนีหน่อยไม่ได้นอน อย่างชุมชนผมเวลารถพังกับ รถสิบล้อมาเชื่อไหมครับเสียงมันแบบเต็งมันตีเสียงดัง อันนี้ก็เป็นปัญหานะครับอยากได้ก็อยากได้ไม่อยากได้ก็ไม่อยากได้ อันที่สามนะครับมายกเลิกเรื่องกวาดถนนอันนี้ในส่วนตัวจริงๆ นะครับ ผมก็อยากให้ทุกคนได้มีรายได้เพิ่มผมเห็นด้วย ท่านเชื่อไหมครับว่าผมเป็นคนชอบเลาะ ถนน 2 สายในชุมชนผมนะครับผมลองเอาของอาหารหมาผมวางทิ้งไว้ ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งของอาหารหมาผมก็ยังวางอยู่ แสดงว่าไม่ได้มีการทำความสะอาดจริง แต่เบิกเงิน อันนี้ผมเรียนท่านในเบื้องต้นนะครับว่าอันนี้ผมก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็มีวิธีผมนำเรียนท่านอันนี้ก็เป็นข้อมูลคือคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับพวกเราเขาจะบอกว่าทำไมให้ประชาชนชาวบ้านมาทำสิ่งที่เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลก็มีท่านจำโครงการที่เราไปตัดป่าอะไรต่างๆ ได้ไหมครับ คนที่ไม่ชอบพวกเราก็บอกไม่ใช่หน้าที่เจ้าหน้าที่ก็มีก็ให้เขาทำทุกอย่างมันก็จะเป็นอย่างนี้ที่ผมเรียนให้ท่านทราบในเบื้องต้นและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ วันนั้นผมเจอท่านผู้กำกับได้คุยกันที่ 2-3 รอบแล้วนะครับท่านอนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ ที่ไปงมศพคนจมน้ำและก็วันที่ท่านมาที่เทศบาล ท่านผู้กำกับคนนี้นะครับ แต่ก่อนท่านเป็นรองผู้กำกับที่ สภ.เมือง ท่านเป็นมือปราบเด็กแว้นนะครับ ผมฝากท่านเรื่องลูกหลานที่มีมือไซด์นะครับท่านผู้กำกับคนนี้อาจจริงนะครับและท่านก็ยึดอย่างเดียว ท่อไอเสียเสียงดังรถแต่งนะครับ วันที่ไปงมศพที่ลำน้ำพอง สะพานปากเสียวนะครับท่านสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเรื่องงมศพผมจัดการเอง ไปตามสามคนที่แว้นอยู่บนสะพานมาให้ได้แล้วท่านก็ทำตามได้จริงๆ นะครับ เพราะฉะนั้นผมเรียนท่านว่ามีลูกมีหลานเรื่องมือไซด์ให้ระวัง เขามีให้ซัดๆ ท่านต้องซัดๆ นะครับ อย่าไปส่งเสริมยึดอย่างเดียวท่านไปตามประวัติท่านผู้กำกับได้เลยแต่ก่อนท่านเป็นรองผู้กำกับสายปราบเด็กแว้นและก็เคยออกข่าวหลายรอบแล้วนะครับ ก็เรียนท่านในเบื้องต้นนะครับก็มี 2-3 เรื่อง คราวนี้อีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายจริงๆ นะครับ เรื่องถนนรอบตลาดจริงๆ แล้วนะครับจะวันเวย์ไม่วันเวย์ผมว่าความรู้สึกผมนะไม่ใช่สาระ สารอยู่ที่ระเบียบวินัยของคนแถวนี้ เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านไปดูเลยนะครับ ส่วนมากผมดูแล้วไม่ใช่คนบ้านเราด้วยชายของ แต่ผมไม่ได้แยกออกนะครับแต่ไม่ใช่คนบ้านเราด้วยพอได้สืบ

ก็ต้องออกมาเอาคอก ได้คอกก็ออกมาเป็นอีกสองคอก ถ้าท่านทำเหล่านี้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำถนนเป็นวันเวย์เลยเพราะปกติถนนมีให้รถวิ่งสวนทางกันมันก็ได้อยู่แล้วครับ มันสำหรับการวิ่งสวนกันอยู่แล้วนะครับ เพราะรถมันสองเลนอยู่แล้วนะครับมันก็ปกติ แต่ถ้าทางหนึ่งมันมีร้านขายผักอยู่จนสายและกินขึ้นมาข้างบน ทางหนึ่งมันก็ต้องกินไปอีกเลนหนึ่งอันนี้เป็นปัญหามากกว่าการจราจรเสียด้วยซ้ำนะครับ ผมเรียนท่านนิดนึงนะครับและก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเจอประจำเลยก็คือ ถนนเส้นหน้าร้านโสมการไฟฟ้าอันนี้คืออยากจอดก็จอด บางทีผมขับตามอยากจอดส่งน้ำแข็งก็จอดเลยนะครับ ไม่ตีไฟแล้วเราต้องรอให้เขาส่งน้ำแข็งเสร็จ ก็คือจริงๆ ก็เห็นใจทุกคน แต่ผมพูดมันคือจิตสำนึกของเรื่องระเบียบ วันเวย์ไม่วันเวย์มันเป็นอีกส่วนหนึ่งผมเรียนท่านถ้ามันมีระเบียบวินัยแล้วด้านหลังแถวร้านทองที่จะไปวัด ถ้าท่านมองมามันไม่ใช่ตลาดมันเป็นชายหาดพักผ่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะร่มกางเยอะมากแล้วเราขับรถไปนะครับ คนแทนที่จะระวังรถมันก็ต้องระวังร่ม คืออยากจอดก็จอดอันนี้ผมพูดโดย

-9-

ภาพรวมไม่ได้ระบุว่าร้านไหนร้านไหนแต่เวลามันมองมามันถ่ายรูปมันสวยงามมันไม่ใช่ตลาดมันเป็นชายหาดพักผ่อน เพราะร่มมันเยอะ อันนี้ผมฝากเรียนท่านถ้าเรามีวิถีแก้ไขจริงๆ นะครับ ทางอื่นไม่เท่าไรแต่สามสายทางธนาคารกรุงศรี หน้าร้านโสมการไฟฟ้า หน้าร้านทองเจริญหลังวัด อันนี้เป็นจุดที่ใครก็ไม่มาใช้ผ่านเลยนะครับ ผมก็เรียนท่านในเบื้องต้น ก่อนเลยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ ก็เป็นข้อมูลที่น่ามาเล่าให้ฟังเป็นประเด็นนิดหน่อย เพื่อเราทำได้ทางแก้ไขร่วมกัน มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ เรียนเชิญนะ ครับ เรียนเชิญท่าน สท.สนอง ครับ

นายสนอง แสงสุรินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ

ผมมีเรื่องที่จะเสนอแนะนิดหนึ่งนะครับ เมื่อสักครูได้ฟังท่านปลัดปฏิบัติ

หน้าที่นายกฯ ท่านได้เสนอแนวคิดเรื่องปลอดถังขยะ คือพอดีเส้นหน้าบ้านผมมัน

มีปัญหาอย่างที่ท่านสท.ฉัตรณา ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับ ที่กล่าวมาคือถ้าเป็นขยะของตัวเองมันไม่มีปัญหาหรอกครับ แต่ถ้าเป็นขยะของคนอื่นมาเท รู้สึกว่ามันจะเหม็นซึ่งแถวหน้าบ้านผมมันก็เป็นแบบนั้นคือลากไปอยู่หน้าบ้านใครใครก็ไม่เอา สุดท้ายเราก็เลยให้ถังขยะหมดแล้วก็ใช้วิธีใส่ถุงดำ สังเกตหน้าบ้านผมมาเป็นปีแล้วนะครับ จนถึงจุดสามแยกร้านขายของจะไม่มีถังขยะ เราใช้วิธีใส่ถุงดำบ้านใครบ้านมันพอปิดร้านแล้วให้เอาออกมาตั้งต้นเช้าเขาก็จะมาเก็บอยากเสนอแนะนิดนึงนะครับ เมื่อกี้ได้ยินท่านปลัดบอกเอาถุงใหญ่ๆ มันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าถุงใหญ่ๆ ชาวบ้านก็จะเสียดายเพราะมันไม่เต็มถุง จะเก็บไว้ถึงอีกวันหนึ่ง ก็แบบขยะนะครับขยะมันเหม็นผมเสนอให้ใช้ขนาด 22x24 คือใช้ใส่ถังสีนะครับมันจะได้พอดีถึงสี่ คือทิ้งทุกวันเอาออกมาวางทุกวัน คือปิดร้านปั๊บเอาออกมาวางหน้าร้านแต่ก็ขอความร่วมมือผู้เก็บขยะนิดนึงที่เก็บแล้ววางถังให้ตีหน่อย เก็บแล้วโยนนะครับเมื่อเช้าถังขยะของผมก็ไปอยู่ใต้ท้องรถ อีกสองอันก็วางนอนเรียราดอยู่ข้างถนนคือวางให้มันตีหน่อย คือถังขยะที่เราแตกที่เขาร้องเรียนหน่อยว่าแตกมันก็มาจากพนักงานเราทั้งนั้นครับโยน พอเทเสร็จแล้วก็โยนคือเสนอแนะถ้าจำเป็นให้มีถังขยะทุกบ้านผมว่างบประมาณเราไม่พอหรอกครับ แต่ถ้าวางไว้หน้าบ้านใครคนอื่นเอามาเทด้วยเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันครับ ปัญหา มันก็เลยเกิดแบบนี้แหละครับ คือเป็นแนวคิดที่ตีนะครับให้ปลอดถังขยะแล้วให้แต่ละบ้านรักษาและเอาขยะเก็บขยะของตัวเอง แล้วพอถึงเวลาก็จัดไปเก็บแต่เสนอแนะให้ใช้ถุงเล็กลงมานิดนึง และอีกอย่างหนึ่งเมื่อฉันไม่มีถังขยะทำไมต้องมาเก็บค่าขยะกับฉันด้วย ต้องคุยกับชาวบ้านด้วยนะครับ ฉันไม่มีถังขยะให้ทิ้ง ขยะก็ขยะฉันคือเจอปัญหาแบบนี้มาแล้วนะครับก็มีแค่นี้ครับ เสนอให้ใช้ถุงเล็กลงมานิดนึง ขอบคุณครับ

นายมนัส แก้วจันทร์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านสท.สนอง แสงสุรินทร์ครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอื่น  
ที่จะเสนออีกหรือไม่ครับเรียนเชิญนะครับ เรียนเชิญท่าน สท.ทองดี ศรีอุทาครับ

นายทองดี ศรีอุทา  
สมาชิกสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ  
ก่อนที่ท่านจะปิดประชุมก็ขออนุญาตสักครู่หนึ่งครับ เรื่องที่ท่านปลัดฯ  
ได้นำเสนอไปเรื่องพันธุ์ข้าว นะครับ บอกในเชิงว่าให้แล้วหายเลย อันนี้ไม่ใช่  
ครับผมขออนุญาตเรียนท่านเพิ่มเติม ถ้าไม่มีแผนไม่มีโครงการก็ไม่ใช่ไรนะครับพวกเราที่ต้องดิ้นรนหาเอา  
เหมือนเดิม เพราะว่าถึงฤดูกาลแล้วมันจะหยุดไม่ได้ น้ำท่วมหรืออะไรก็หยุดไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพของ  
พวกเรา คือพันธุ์ข้าวที่เทศบาลได้นำมามอบให้พี่น้องชาวเกษตรกรที่ปลูกข้าว พอถึงเวลาเขาก็จะเอามาคืนสองเท่า  
ครับ ท่านประธานสภาฯ ก็คงจะเคยเห็นนะครับให้เราเอาไปขายแล้วเราได้เงินกลับมาเทศบาลของเราก็จะไม่ขาดทุน  
ท่านปลัดอาจคิดว่าถ้าปีไหนฝนแล้งจะเอาที่ไหนมาให้ผมขอให้ท่านทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรว่า ถ้าปีไหน  
แล้งขอเอาเป็นเงินเอาเฉพาะพันธุ์ข้าวเอาเฉพาะกระสอบหนึ่ง 6-7 ร้อย ก็เอามาให้ 6-7 ร้อย ปีไหนมีผลผลิตดีก็นำ  
ข้าวจำนวน 2 เท่ามาให้ อันนี้เทศบาลก็คงจะไม่ขาดทุนนะครับเพราะว่ามันอาจจะผิดระเบียบ

-10-

ที่ท่านปลัดพูดก็เห็นใจท่านนะครับ เพราะว่าขาหนึ่งท่านอยู่ในคุกขาหนึ่งท่านอยู่ข้างนอกนะครับเห็นใจท่าน  
เหมือนกัน เรื่องปลูกป่าบึงห้วยชันผมได้ฟังท่านปลัดได้พูดไว้ว่าไม่มีงบประมาณปีนี้นะครับ กระทบขออนุญาตกราบ  
เรียนท่านว่าจะให้พี่น้องของเราเอง โดยขอพันธุ์ไม้ครอบครัวละหนึ่งต้นหรือสองต้นแต่มันจะไม่เป็นระเบียบก็คือ ไม้ที่  
ท่านเอามาให้อาจจะเป็นไม้มะม่วง ไม้ขี้เหล็ก หรือไม้อะไรก็แล้วแต่ ถ้าหากว่าเรามีงบไปซื้อ ถ้าหากว่าเรามีไม้ยางก็  
จะเป็นไม้ยางไปหมดนะครับ ก็อาจจะสวยงามเพราะว่าไม้ดังกล่าวนี้ ถ้าหากเติบโตได้ทางผู้รู้เขาบอกว่าถ้าเติบโตได้  
จะสามารถกำจัดคูดักขาคราบอนๆ ได้ประมาณ 5 ต้น แต่ละปี ๆ นะครับมันจะปล่อยออกซิเจนลงมาเพื่อให้พี่น้องที่  
เดินผ่านไปมาตอนกลางวันได้รับก๊าซออกซิเจนและก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของพวกเรา ถ้าหากว่าท่านไม่มีงบ  
จริงๆ กระทบก็ขออนุญาตทำเองนะครับและก็วันรณรงค์ก็คงจะมากราบเรียนท่านปลัดฯ เป็นพยานด้วยนะครับ  
ก็คงเร็ว ๆ นี้ละครับ ขอขอบคุณครับ

นายมนัส แก้วจันทร์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ

นายชาติ มณีสา  
ปลัดเทศบาลตำบลวังชัย ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย

ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ ในเรื่องของการปลูกต้นไม้ผมเป็นคนที่ชอบ  
อยู่แล้ว ที่ผ่านมาก็ปลูกเยอะมากนะครับ ก็ได้ผลดีในส่วนของไม้ยาง ผมก็  
เพาะเองด้วยนะครับ ก็คิดตรงกันนะครับกับท่านสท. เราจะมีวันรณรงค์  
การปลูกต้นไม้อยู่แน่นอนนะครับ โดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งก็คือรับปาก  
ทาง อบต.หนองกุงไว้แล้วนะครับ เราจะปลูกตรงบ่อขยะนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย ในส่วนของตรงนี้นะครับ  
ก็ตั้งใจว่า อย่างน้อยๆ ต้นไม้ของชีวิตคนละต้น อย่างน้อยเราก็ต้องมีหลักมือกรอไว้ด้วยให้มันสวยงามแต่เราก็ยังไม่ได้  
วางแผนว่าเราจะวางไว้ตรงไหน ก็คุยกันว่าหรือว่าจะจ้างคนมาวางแผน ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่หรือไม่แต่ถ้าจะวาง

ไม่เป็นระเบียบกลัวว่ามันจะออกมาไม่สวยใครปลูกก็ปลูกได้นะครับ แต่ว่าเรื่องของการรักษาจะปลูกส่วนไหนตรงไหนก็ต้องฝากทุกท่านนะครับ โดยเฉพาะทางท่าน สท.ทองดี นะครับ ก็ขอให้เรามานั่งคุยกันนะครับว่าเราจะเอาตรงไหนแบบไหนจุดไหนนะครับ เพราะว่าตอนนี้เรามีฝั่งบริเวณไว้หมดแล้วเราต้องคิดถึงข้างหน้าด้วย เสร็จปุ๊ปมีคนดูแลไหมแล้วก็ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยไหม ต่างคนต่างปลูกผมกลัวมันไม่เป็นระเบียบ พื้นที่ตรงนั้นท่านนายอำเภอก็บอกนะครับให้เป็นปลอดของอำเภอเราด้วย เพราะว่าตรงนั้นก็โรงงานฝั่งทางนี้ก็ชุมชนนะครับ และตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีเพราะว่าที่ปรึกษาหลายๆ ฝ่ายก็เห็นด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้เดินหน้าก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันนะครับ แต่ว่าปลูกแนวๆ ครับงบประมาณมีไม่มีก็ต้องทานะครับ เพราะว่าอยากปลูกอยู่ เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นถ้าปลูกจริงๆ มันได้เป็นหมื่นต้นนะครับ สองแถวไหมรอบข้างนะครับ หรือจะปลูกแบบไหนก็ค่อยมาว่ากันอีกที เพราะว่าตามที่เราได้คำนวณพื้นที่ออกมาได้อีกเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมานั่งคุยกันนอกรอบอีกทีครับ ท่าน สท. ขอขอบคุณครับ

นายมนัส แก้วจันทร์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านปลัด ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ มีท่านใดเสนออีกหรือไม่  
เรียนเชิญนะครับ เรียนเชิญท่าน สท.ฉัตรธนา ทรวงค์ ครับ

นางสาวฉัตรธนา ทรวงค์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ดิฉันก็ขอเสนอท่านปลัดฯ ท่านประธาน ฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร ถ้าท่านคิดว่าถนน  
เส้นที่มีการจราจรติดขัดหน้าธนาคารกรุงศรี ช่วงนี้เราประสานกับทางจราจรหรือ  
หาเจ้าหน้าที่จัดการจราจรได้ไหมคะ ขอขอบคุณค่ะ

-11-

นายมนัส แก้วจันทร์  
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ เรียนเชิญนะครับ มีหรือไม่ครับ ท่านปลัดจะชี้แจงอะไร  
เพิ่มเติมมีไหมครับ ไม่มีนะครับ\_ก็วันนี้ะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่เราเราได้  
แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นโดยผ่านทางการประชุมสภาเทศบาล  
ตำบลวังชัยนะครับ ก็คงจะเป็นข้อมูลที่น่าไปให้ท่านปลัดเทศบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ซึ่งขณะนี้เราก็คง  
ทราบว่าผู้บริหารเรานั้นไม่มี ก็มีท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนะครับ ก็คงจะนำไปแก้ไขและก็นำไปเป็น  
แนวทาง หรือนำไปเป็นนโยบายไปปฏิบัติกันนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังชัยทุกท่าน ที่ให้  
เกียรติเข้าร่วมประชุม และก็ขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ฯ ปฏิบัตินายกเทศมนตรี ตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมสังเกตการ  
ประชุมทุกท่าน หลังจากปิดประชุมแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับ  
ผมก็ขอขอบคุณและขอปิดประชุมครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

